

Phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đang tích cực tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa cho cộng đồng.

VỪA qua, tại buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, trời mưa nặng hạt nhưng ngay từ sáng sớm, đông đảo tình nguyện viên của Bắc Ninh đã có mặt tại 27 điểm thi, hỗ trợ người nhà và thí sinh dự thi.

Chưa đến 6 giờ sáng, em Đoàn Công Đức (ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình), sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải đã có mặt tại điểm thi Trường trung học phổ thông Gia Bình 1 tham gia tiếp sức mùa thi. Đức hào hứng chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên em tham gia tiếp sức mùa thi tại điểm thi và em rất vui khi được tham gia các hoạt động ngay trên quê hương mình. Thật sự là một trải nghiệm lý thú. Em mong muốn đóng góp sức nhỏ của mình, góp phần động viên, giúp đỡ các em thí sinh bước vào kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Để hoạt động hỗ trợ đạt hiệu quả, chúng em đã chủ động tìm hiểu những điểm mới của kỳ thi và những điều cần lưu ý để nhắc nhở, hướng dẫn các em thí sinh. Đội tình nguyện cũng chuẩn bị sẵn những dụng cụ học tập như bút, thước, nước, bánh kẹo có thể hỗ trợ các thí sinh khi cần, mong muốn tạo không khí thoải mái, giúp các bạn học sinh bình tĩnh, tự tin làm bài đạt kết quả cao”.

Để kịp thời hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã động viên ra quân chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” với 22 đội hình, thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia. Với phương châm “Hãy tự tin - Chúng tôi đi cùng bạn”, các tình nguyện viên tham gia tư vấn, hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi; tổ chức trông đố, cấp phát nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà; phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Đáng chú ý, trong các ngày cao điểm 27-28/6, Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã chuẩn bị 400 thùng nước, gần 200 thùng sữa, áo, mũ, dụng cụ học tập tại các điểm thi để hỗ trợ cho các thí sinh.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại điểm thi, Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và Hội Sinh viên còn triển khai đội hình “Tình nguyện số-Tiếp sức mùa thi” với các nhiệm vụ: Trực tổng đài tiếp sức mùa thi, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ qua Website, Fanpage chính thức của chương trình; giải đáp thắc

Những mùa hè ý nghĩa

Bài và ảnh: AN TRẦN



Các tình nguyện viên tham gia phát cỏ, bảo đảm an toàn tuyến đê tại huyện Lương Tài.

mắc liên quan đến thông tin về kỳ thi cho thí sinh; đồng thời rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024 của Bắc Ninh được triển khai từ tháng 4 đến tháng 8/2024. Với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Ninh xung kích-tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, chiến dịch có nhiều chuỗi hoạt động, công trình thiện nguyện ý nghĩa dành cho cộng đồng. Đầu tháng 6 vừa qua, hơn 20 y, bác sĩ trong nhóm Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác đã có mặt tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Minh Tân, huyện Lương Tài để tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người có công với cách mạng, thương, bệnh binh, gia đình chính sách trong xã.

Có mặt từ sớm để khám sức khỏe, thương binh Trần Quang Huy, xã Minh Tân chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất ấm lòng khi được các y, bác sĩ trẻ khám, cấp thuốc miễn phí, tư vấn cách phòng bệnh tận tình, chu đáo. Người dân chúng tôi mong có nhiều chương trình khám bệnh miễn phí như thế này để được chăm sóc sức khỏe thường xuyên”.

Còn với các thành viên Câu lạc bộ Bóng chuyền thôn Nhất

Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài, hai sân bóng chuyền do các đoàn viên thanh niên tỉnh trao tặng là món quà ý nghĩa trong dịp hè này. Ông Nguyễn Đình Độ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phần khởi cho biết: “Hai sân bóng được đầu tư đúng chuẩn là sân chơi bổ ích cho bà con trong thôn tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Cảm ơn các bạn trẻ đã dành cho chúng tôi phần quà thiết thực, bổ ích”.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2024 được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên với một chương trình, bốn chiến dịch, diễn ra cao điểm từ ngày 1/6 đến 31/8/2024 với phương châm rộng khắp, hiệu quả, an toàn và bền vững, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tế của địa phương đơn vị, tạo dấu ấn xã hội tích cực. Theo đó, Đoàn Thanh niên toàn tỉnh tập trung hoàn thành 10 chỉ tiêu trọng tâm; thực hiện ít nhất 10 công trình thanh niên tham gia xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Mỗi cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất ba đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, cứu hộ giao thông; hỗ trợ nâng cao năng lực số cho hơn 80.000 lượt thanh thiếu nhi, người dân; tổ chức gần 11.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực

ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; hỗ trợ ít nhất 2.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho 10.000 lượt thanh thiếu nhi...

Phó Bí thư Phụ trách Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Đăng cho biết: Năm 2024 ghi dấu chặng đường 25 năm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã được tuổi trẻ Bắc Ninh triển khai với tinh thần quyết tâm cao, trách nhiệm sáng tạo, sẵn sàng cống hiến của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Năm nay, bên cạnh các nội dung truyền thống, để phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chiến dịch có thêm hai đội hình mới là đội hình chuyển đổi số và đội hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai các công trình mới đó là công trình Thắp sáng địa chỉ đỏ tại các nghĩa trang liệt sĩ; sơn, sửa nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, xây dựng các khu thể thao cho thanh niên... Đây là môi trường thực tiễn để sinh viên thể hiện sức trẻ, rèn luyện, khát vọng cống hiến, đồng thời cũng là thời điểm để các cấp hội cùng thi đua, thực hiện các công trình, phần việc sinh viên, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên các cấp đề ra ■